

สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency)

สายงานวิชาการโภชนาการ

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2554

<p>ชื่อสมรรถนะ: ความสามารถด้านโภชนาการและโภชนบำบัด</p> <p>คำจำกัดความ: ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา ด้านภาวะโภชนาการ ของผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป กำหนดรายการอาหาร ควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค แก่ผู้ป่วย ทดลองตำหรับอาหารที่จำเป็นต่อการปรับปรุงภาวะโภชนาการ เผยแพร่ความรู้ และแนวปฏิบัติ ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านโภชนาการและโภชนบำบัด แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป</p>		<p>Code : FC 336</p>
<p>ความหมายของระดับ</p>	<p>คำอธิบายพฤติกรรม</p>	
<p>ระดับที่ 1 - แสดงออกถึงการมีความรู้ ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดเบื้องต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> อธิบายถึงการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ ชี้แจงและแนะนำรายการอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคต่างๆ ได้ อธิบายหลักสำคัญและรายละเอียดของสุขาภิบาลอาหาร GMP* และ HACCP* 	
<p>ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้คำแนะนำด้านการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ประกอบอาหารทุกประเภทได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร GMP* และ HACCP* มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ กำกับดูแลการประกอบอาหารให้ถูกต้องตามโภชนาการ 	
<p>ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับ 2 และแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ทีมงาน ค้นคว้าและกำหนดสูตรอาหารใหม่ที่เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ และโภชนบำบัด กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน GMP* และ HACCP* ได้ 	
<p>ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับ 3 และวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัดของหน่วยงานได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดสูตรอาหารมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคต่างๆ ได้ เสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัดของหน่วยงาน เป็นวิทยากรและผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ โภชนบำบัดให้แก่ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลอื่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้าน GMP* และ HACCP* 	

ความหมายของระดับ	คำอธิบายพฤติกรรม
<p style="text-align: center;">ระดับที่ 5</p> <p>แสดงสมรรถนะระดับ 4 และ ทำวิจัย ตลอดจนเป็นที่ ปรึกษาด้านโภชนาการและ โภชนบำบัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านโภชนาการและโภชนบำบัด 2. เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการหรืองานวิจัยให้กับนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 3. ทำวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบำบัดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 4. สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดที่เป็นประโยชน์ต่อ งานและสังคม

*GMP หมายถึง มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร

* HACCP หมายถึง มาตรฐานการเฝ้าระวังอาหารปนเปื้อน